

BÁO CÁO

Công tác Mặt trận Quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2023

I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN

Trong quý III, tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện tiếp tục có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp Nhân dân, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; đồng thời, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, vùng biên giới để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt pháp luật, nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin theo các đối tượng xấu lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo, chống đối chính quyền, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực phòng, chống các dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân như: Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận Nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngày càng tăng cao, giá xăng, điện, nước đều tăng. Thời tiết phức tạp, mưa bão ngập úng cục bộ gây thiệt hại không nhỏ đến việc sản xuất của người nông dân. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng tăng nhanh¹; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp².

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ III NĂM 2023

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

¹ Theo số liệu báo cáo trong quý đã có 86 trường hợp mắc sốt xuất huyết, xuất hiện 03 ổ dịch tại thôn Thanh Tâm xã EaPô, bon U2 và TDP11 thị trấn EaT'ling.

² Trong quý xảy ra 04 vụ mua bán, tàng trữ chất ma túy; 01 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội; 01 vụ vi phạm về kinh tế, tham nhũng.

Phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương³; thường xuyên bám nắm cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, vùng biên giới để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật, nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin theo các đối tượng xấu lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo, chống đối chính quyền, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền về kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XII, kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2023) và Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong hệ thống Mặt trận huyện.

2. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước

Giám sát việc xây dựng nhà đại đoàn kết trong năm 2023 về tiến độ, chất lượng và thời gian hoàn thành công trình (trong quý III Mặt trận huyện ban hành quyết định phân bổ số tiền 280 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 07 căn nhà từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện mỗi hộ 40 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 02 căn nhà từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh, mỗi hộ 50 triệu đồng; Mặt trận tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông hỗ trợ 140 triệu đồng xây dựng 02 căn nhà, mỗi hộ 70 triệu đồng)⁴.

Tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 02 hộ nghèo từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông hỗ trợ (số tiền hỗ trợ

³ Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tổ chức cho người dân cam kết không vi phạm pháp luật, tổ giác tội phạm; tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn huyện.

⁴ Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện hỗ trợ xây dựng 07 căn nhà: Xã Nam Dong 02 hộ, xã Tâm Thắng 01 hộ, xã CuK’nia 02 hộ, xã Đắk Wil 01 hộ, xã EaPô 01 hộ; Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh hỗ trợ 02 căn nhà: Xã ĐăkD’rông 01 hộ và thị trấn EaT’ling 01 hộ; 02 căn nhà do Mặt trận tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông hỗ trợ (01 hộ ở Bon U1, thị trấn EaT’ling; 01 hộ ở Buôn Nui, xã Tâm Thắng).

mỗi hộ 50 triệu đồng) tại Tổ dân phố 11, thị trấn EaT'ling và Thôn 11, xã ĐăkD'rông.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng cho 01 trường hợp bị cháy nhà tại Thôn 5, xã Trúc Sơn; ban hành Quyết định hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của huyện hỗ trợ cho 01 trường hợp khó khăn đột xuất tại Bon U1, thị trấn EaT'ling.

3. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh

** Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:*

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng quán triệt, phổ biến về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hệ thống Mặt trận huyện.

Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Ban hành Kế hoạch tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 trong hệ thống Mặt trận huyện.

** Về công tác kiểm tra, giám sát:*

Xây dựng Kế hoạch giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt năm 2023 đối với 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát và tổ chức đoàn giám sát trực tiếp đối với 02 xã ĐăkD'rông và xã Tâm Thắng, giám sát qua báo cáo đối với các xã, thị trấn còn lại. Sau giám sát, Đoàn giám sát đã có báo cáo kết quả cuộc giám sát và thông báo kết luận đối với các đơn vị được giám sát.

Xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nội dung số 2: Hỗ trợ nhà ở thuộc dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025; giám sát trực tiếp tại Phòng Dân tộc huyện.

Tham gia với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn huyện; tham gia 04 cuộc giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện về hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện; ngoài ra, phối hợp tham gia cuộc giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về giám sát việc thực hiện Bình đẳng giới năm 2023 đối với UBND huyện.

** Công tác tiếp xúc cử tri:*

Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện sau kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 2 điểm trên địa bàn huyện tại hội trường UBND thị trấn EaT'ling và hội trường UBND xã Nam Dong; kết quả có 283 người tham dự, có 27 lượt cử tri phát biểu với 47 ý kiến, 02 ý kiến bằng văn bản. Đa số các ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được các đại biểu HĐND tỉnh, huyện và đại diện các phòng, ban ngành của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trả lời trực tiếp tại Hội nghị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp 03 ý kiến gửi Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân. Vận động các tầng lớp nhân dân đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội ở trong và ngoài nước trước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biên giới trên đất liền, biển, đảo Việt Nam; các vấn đề về dân tộc tôn giáo nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Phối hợp với UBND huyện và Đảng ủy, UBND xã Đăk Wil tổ chức tốt Ngày hội diêm toản dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đăk Wil.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 11 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tổ chức Đoàn tham dự Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” và Hội thi “Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi” lần thứ III năm 2023; Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Tổ chức Hội nghị giao ban MTTQ các xã, thị trấn triển khai, quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và triển khai hướng dẫn Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện về tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận thôn, buôn, bon, tổ dân phố nhiệm kỳ 2024-2026.

Cử 01 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2023 do Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia, khu vực Tây Nguyên tổ chức.

Ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm trong hệ thống Mặt trận huyện năm 2023. Thống kê danh sách nhân khẩu và người khuyết tật trong độ tuổi từ 18-70 thuộc địa bàn Tổ dân phố 2, Bon U2 – thị trấn EaT'ling và

thôn 3, 4 – Cư K’nia cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông về triển khai dự án nghiên cứu “*Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi)*”.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là về chế độ thông tin, báo cáo, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân qua zalo, thư điện tử Gmail, ioffic và trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; duy trì chế độ thông tin báo cáo 2 chiều, chủ động cử cán bộ phụ trách địa bàn đi cơ sở nắm bắt tình hình; từ đó kịp thời báo cáo cho lãnh đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc xảy ra. Trong quý III/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đăng lên trang thông tin điện tử được 13 văn bản của Mặt trận huyện và 07 tin, bài viết, 01 album hình ảnh. Ngoài ra còn thường xuyên duy trì trang facebook của MTTQ Việt Nam huyện.

[Website://ubmttqvnhuycujut.daknong.gov.vn](http://ubmttqvnhuycujut.daknong.gov.vn)

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Ưu điểm

Trong Quý III/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện kịp thời, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp Nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được triển khai kịp thời. Các cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, các phong trào thi đua “*Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế*”, phong trào “*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*”, phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*” tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

2- Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong hệ thống Mặt trận huyện cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là:

- Công tác phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua có lúc chưa thường xuyên nên kết quả đạt được có mặt chưa cao.

- Công tác tuyên truyền, vận động tuy được quan tâm nhưng chưa huy động được đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam ở một số cơ sở có lúc chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kiến nghị, đề xuất các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở.

III- NHIỆM VỤ TRONG TÂM QUÝ IV/2023

1. Tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, nhất là cần tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân để phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị của các ban Công tác Mặt trận thôn, buôn, bon, tổ dân phố.

2. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Xây dựng kế hoạch tháng hành động “Vì người nghèo” và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện.

3. Phối hợp tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải cơ sở. Tổ chức giám sát trực tiếp tại Phòng Dân tộc huyện về việc thực hiện Nội dung số 2: Hỗ trợ nhà ở thuộc dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025. Xây dựng Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2024 và Chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2024.

4. Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên và các đơn vị biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng biên giới nâng cao cảnh giác, không nghe, không theo kẻ xấu xúi giục vượt biên trái phép. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước; tuyên truyền cho Nhân dân về âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đủ về số lượng và hoạt động hiệu quả; tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua việc tăng cường tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân qua zalo, thư điện tử Gmail, Ioffic và trang thông tin điện tử Ủy ban

MTTQ Việt Nam huyện; duy trì chế độ thông tin báo cáo 2 chiều, cập nhập văn bản lên trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, duy trì tốt hoạt động của trang facebook MTTQ Việt Nam huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Mặt trận quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Jút.

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các tổ chức thành viên;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT của Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Lưu: VP.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Hòa